

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑ รับทราบ เรื่อง ข้อเสนอขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙ - ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) และสมัยประชุมที่ ๑๐๓ - ๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อเสนอฉบับที่ ๒๐๐ ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ และโลกแห่งการทำงาน (RECOMMENDATION 200 : RECOMMENDATION CONCERNING HIV AND AIDS AND THE WORLD OF WORK)

๒. ข้อเสนอฉบับที่ ๒๐๑ ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนงานทำงานบ้าน (RECOMMENDATION 201 : RECOMMENDATION CONCERNING DECENT WORK FOR DOMESTIC WORKERS)

๓. ข้อเสนอฉบับที่ ๒๐๒ ว่าด้วยฐานความคุ้มครองทางสังคม (RECOMMENDATION 202 : RECOMMENDATION CONCERNING NATIONAL FLOORS OF SOCIAL PROTECTION)

๔. ข้อเสนอฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วยมาตรการส่วนเสริมสำหรับการปราบปราม การใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ (RECOMMENDATION 203 : RECOMMENDATION ON SUPPLEMENTARY MEASURES FOR THE EFFECTIVE SUPPRESSION OF FORCED LABOUR)

๕. ข้อเสนอฉบับที่ ๒๐๔ ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ (RECOMMENDATION 204 : RECOMMENDATION CONCERNING THE TRANSITION FROM THE INFORMAL TO THE FORMAL ECONOMY)

(ตามธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาตรา ๑๙ วรรค ๕ (ข) (ค) และวรรค ๖ (ข) (ค)) โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวรานนท์ ปีติวรรณ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงประกอบการเสนอข้อแนะฯ และตอบชี้แจงประเด็นซักถามของสมาชิกฯ

- ที่ประชุมรับทราบ

(โปรดพลิก)

๑.๒ รับทราบ เรื่อง รายงานของคณะกรรมการสิทธิการสำัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เนื่องจากได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างและให้งดเว้นการสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จนกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่จะมีผลใช้ บังคับหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เป็นผลให้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นอันยกเลิกตามคำสั่งฉบับดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ของคณะกรรมการฯ ในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วต่อที่ประชุมสภาเพื่อทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสภาครั้งนี้ ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุม และได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถาม คือ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการจำนำข้าวรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งนายสมชาย แสวงการ เป็นผู้ตั้งถาม ถาพนายกรัฐมนตรี (ระเบียบวาระที่ ๓.๒) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

๑. รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องด่วนที่ ๑ การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะกรรมการ วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๑) หลังจากประธาน ของที่ประชุมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้เสนอความเห็นที่ไม่สมควรเปิดเผยรายงานการประชุมลับดังกล่าวตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการวิสามัญฯ ไม่สมควร เปิดเผยรายงานการประชุมลับดังกล่าว

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๒) หลังจากประธาน

คณะกรรมการฯ (พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง) ได้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ แล้ว
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มี
เรื่องที่ค้างพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องอื่น ๆ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถาม
และเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา



(นางวรารัตน์ อติแพทย์)

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>